



## ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดลำพูน

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีรายงานการพบชาวไทยเดินทางกลับมา จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย และได้นำผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แล้ว ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ อยู่ระหว่างการแยกกักตัว ๑๔ วัน ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดลำพูน จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมนอกบ้าน
๒. หมั่นล้างมือ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ๗๐% ขึ้นไป ในการทำความสะอาดมือ
๓. เว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑ เมตร ลดความแออัดในการใช้สถานที่ต่างๆ
๔. หมั่นทำความสะอาด เช็ดถูพื้นผิว วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำงาน ประกอบการ ให้บริการหรือจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
๕. ลงทะเบียน ก่อนและหลังการใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือแอปพลิเคชันอื่นที่รัฐกำหนดหรือสมุดลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการ ของสถานประกอบการนั้นๆ

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินการ หากพบการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรค เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจ กำหนดช่วงเวลาเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



ประกาศจังหวัดลำพูน  
เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีรายงานการพบชาวไทยเดินทางกลับมา จากประเทศเมียนมาเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย และได้นำผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดเข้าสู่ระบบการตรวจ หากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ อยู่ระหว่างการแยกกักตัว ๑๔ วัน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำให้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดลำพูน เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและเฝ้าระวังติดตามอาการ

จังหวัดลำพูน ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคทั้งจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจตรา ติดตามและกำชับให้สถานประกอบการทุกประเภทในพื้นที่ เพิ่มความ เข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการของตน โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ และการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งสุ่มตรวจโรคโควิด-๑๙ เชิงรุกในแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกประเภท นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบ เฝ้าระวังผู้ที่เข้าไปในหมู่บ้าน ชุมชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการลักลอบ เข้าพื้นที่โดยไม่ผ่านมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดลำพูนจึงได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริการสถานการณ์โควิด (ศบค.) อย่างเข้มข้น ในทุกสถานที่และการดูแลตนเองของประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน